



TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

1944 - 2024

NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT, MỘT TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH XUẤT SẮC VÀ NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC LỚN LẠO CỦA DÂN TỘC

NGÀY 25/7, ĐOÀN ĐHQGHN DO GS.TS LÊ QUÂN, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN DẪN ĐẦU ĐÃ ĐẾN VIẾNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Thành phần đoàn gồm lãnh đạo ĐHQGHN, thành viên Hội đồng ĐHQGHN, Chánh Văn phòng, trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN; lãnh đạo các trường đại học thành viên, trực thuộc, viện nghiên cứu và các đơn vị trong ĐHQGHN. Đặc biệt, tham gia đoàn còn có lãnh đạo Khoa Văn học, các giáo sư, nhà giáo lão thành là giảng viên lớp Văn hoá 8, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN cùng đại diện các thế hệ nhà giáo, các em sinh viên của ĐHQGHN.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn không thể bù đắp của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam. Thay mặt cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học sinh ĐHQGHN, Giám đốc Lê Quân đã ghi sổ tang, bày tỏ tình cảm sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn đối



Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trân trọng ghi sổ tang

với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trí tuệ, bản lĩnh xuất sắc, một nhân cách đạo đức lớn lao đã sống trọn cuộc đời bình dị và cao cả tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đất nước ta đã có những bước phát triển mới vững chắc, để "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trong niềm xúc động, thành kính và tiếc thương vô hạn, Giám đốc Lê Quân đã ghi sổ tang: "ĐHQGHN vô cùng thương tiếc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản kiên trung, chân chính, liêm khiết.

Trong tâm nhìn và những thành tựu vô cùng to lớn mà Đồng chí đã để lại trên chặng đường phát triển của đất nước có dấu ấn đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

Tập thể thầy và trò ĐHQGHN sẽ mãi khắc ghi hình ảnh Đồng chí như một nhà lãnh đạo suốt đời vì nước vì dân, một cựu sinh viên xuất chúng của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí".

Khi còn sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc tới quá trình xây dựng, phát triển ĐHQGHN. Điều vô giá đó không chỉ xuất phát từ nỗi niềm đau đáu của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đối với sự phát triển của khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo của đất nước mà còn là tình cảm vô cùng trân quý của một cựu sinh viên ĐHQGHN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một trí tuệ lớn, tài năng xuất chúng của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và Nhân dân ta, cựu sinh viên ưu tú của ĐHQGHN - đã mãi mãi ra đi. Song, tâm huyết, tình cảm của Ông đối với ĐHQGHN sẽ còn mãi lưu truyền, là kim chỉ nam cho các chiến lược phát triển của ĐHQGHN. Trong trái tim mỗi cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN luôn khắc ghi hình ảnh một trí thức uyên bác, giàu lòng nhân ái, bình dị giữa đời thường, đã xả thân vì sự nghiệp lớn của Đảng và dân tộc.

Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội đã diễn ra hồi 13h30 ngày 26/7/2024.

